



รวมตัวก่อนปั่นจักรยาน

'Active campus Network' ขับเคลื่อนวัฒนธรรมจักรยาน



รายงานพิเศษ

ด้วยเล็งเห็นความสำคัญการส่งเสริมวัฒนธรรมจักรยานอย่างยั่งยืนโดยเริ่มต้นภายในมหาวิทยาลัย ก่อนจะขยายวงกว้างสู่สังคมไทยต่อไปในอนาคตกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย เดินหน้าส่งเสริมวัฒนธรรมจักรยานอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการ "Active Campus Network" ร่วมมือกับนิตยสาร a day พนักงานกำลังเครือข่ายมหาวิทยาลัย 12 แห่งทั่วประเทศ เพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินโครงการจักรยานและเรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการปั่นจักรยานที่ถูกต้อง พร้อมปฏิบัติจริงในทริปเส้นทางชุมชนและธรรมชาติโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยล่าสุดจัดค่ายจักรยานให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

นายันทิวัด ธรรมหทัย ผู้อำนวยการโครงการสัมพันธ์และการสื่อสาร บริษัทโคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่

โคคา-โคลา สนับสนุนให้เยาวชนและคนไทยใช้ชีวิตแอ็กทีฟและบริโภคอย่างสมดุลเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน โดยค่ายจักรยานครั้งนี้มีจุดประสงค์หลัก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้วิธีการสร้างวัฒนธรรมและสังคมจักรยานที่ยั่งยืนในรั้วมหาวิทยาลัย และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินโครงการภายในมหาวิทยาลัยของตนเองต่อไป

ภายในค่ายจักรยานดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์แช่ม บุญลุ่ม ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครูศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้นำค่ายจักรยานในครั้งนี้ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเห็นความสำคัญของการปั่นจักรยานที่สามารถช่วยให้สังคมและคุณภาพชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ในทุกมิติ เราจึงส่งเสริมให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ใกล้เคียงปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้นผ่านโครงการและกิจกรรมจักรยานต่างๆ ที่เราจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดย



เครือข่าย Active Campus Network ได้กลายเป็นจุดนัดพบของเยาวชนนักปั่นที่มีอุดมการณ์เดียวกันในการขับเคลื่อนให้จักรยานเป็นมากกว่าพาหนะทางเลือกในสังคม



มีกำลังคน นโยบาย และแรงสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการดำเนินโครงการจักรยานให้ประสบความสำเร็จได้ และเราหวังว่าเยาวชนจากแต่ละมหาวิทยาลัยเครือข่ายจะได้รับประสบการณ์อันมีคุณค่าจากค่ายจักรยานในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของ



กริจักรยานตามเส้นทางธรรมชาติในพื้นที่ใกล้เคียง

จักรยาน ทักษะพื้นฐานการปั่นจักรยาน วิธีการดำเนินโครงการจักรยานเชิงลึก ปัจจัยความสำเร็จของโครงการจักรยานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงไปจนถึงการจัดทริปปั่นจักรยานในเส้นทางจริง ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างเครือข่ายสังคมจักรยานที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ซากาเรีย หะยืออาว ประธานชมรมจักรยานและนักศึกษาปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กล่าวว่า “เส้นทาง การปั่นจักรยานยังเปรียบได้กับการใช้ชีวิตที่เราต้องก้าวเดินไปให้ถึงจุดหมายด้วยความมานะอดทน ในฐานะประธานชมรมจักรยานของมหาวิทยาลัย



บรรยากาศการเวิร์กช็อปจักรยาน



wsbun

เจ้าภาพที่จัดเวิร์กช็อปครั้งนี้ ผมรู้สึก ว่า ค่ายจักรยานนี้เป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนจากชมรมจักรยานในมหาวิทยาลัยเครือข่ายมาร่วมแชร์ความรู้ด้านจักรยาน ประสบการณ์การทำโครงการจักรยานของชมรม และข้อดีข้อเสียของกิจกรรมที่เคยจัดกันไป เพื่อนำมาปรับต่อไปในอนาคต ยิ่งไปกว่านั้นเครือข่าย Active Campus

Network ได้กลายเป็นจุดนัดพบของเยาวชนนักปั่นที่มีอุดมการณ์เดียวกันในการขับเคลื่อนให้จักรยานเป็นมากกว่าพาหนะทางเลือกในสังคม

ด้าน พรชนก เปรมวิเชียร ประธานชมรมจักรยานและนักศึกษาปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า นับเป็นค่ายตัวเข้มจักรยานอย่างครบเครื่องแบบ 360 องศาแรกที่แบ่งและหลายๆ คนได้มาเข้าร่วม แบ่งได้เรียนรู้ทั้งทักษะการปั่นและวิธีการดำเนินโครงการจักรยานอย่างยั่งยืน

ยื่นจากมืออาชีพอย่างอาจารย์แชลล์ และยังเป็นโอกาสที่ได้มาพบปะเพื่อนใหม่ในโครงการอีกด้วย เป้าหวังที่จะนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดโครงการที่ มจร. เพื่อดึงดูดให้นักศึกษาหันมาปั่นจักรยานกันมากขึ้นและสร้างสังคมจักรยานที่แข็งแรงไปพร้อมๆกันในอนาคต นอกจากนี้ ส่วนตัวหวังว่า ทุกๆคนในสังคมไทยจะหันมาปั่นจักรยานกันไม่ว่าจะเพื่อการสัญจรหรือเพื่อสุขภาพที่ดีไม่ใช่ปั่นจักรยานเป็นเทรนด์เป็นแฟชั่นเพราะอาจารย์แชลล์ได้แสดงให้เห็นว่าจักรยานที่ดีไม่ต้องแพง ขอเพียงสองเท้าปั่นไปพร้อมกับใจที่มุ่งมั่น เราก็ปั่นไปได้ทุกหนทุกแห่งแล้ว

สำหรับโครงการ Active Campus Network (แอ็กทีฟ แคมปัส เน็ตเวิร์ก) ประกอบไปด้วยเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง